

ชื่อเรื่อง	การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
ผู้ศึกษาค้นคว้า	จิรลิตา หลักพันคำ, พัชรี ธวัชโชติ, สาวิตรี วุฒิสาร
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
คำสำคัญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และนำความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในองค์ประกอบแต่ละด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจมาประเมิน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จำนวน 5 ข้อ และมาตรวัดแบบ Likert Scal ชนิด 5 ระดับ แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standdard Deviation) และค่าสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่าการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ของนักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่วนผลการเปรียบเทียบจำแนกตามระดับการศึกษา จำแนกตามรายได้ จำแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

ผู้เขียน : จิรลิตา หลักพันคำ, พัชรี ธวัชโชติ, สาวิตรี วุฒิสาร

สถานที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ

ประเภทสารนิพนธ์ : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยยบเรศวร, 2551

บทคัดย่อ

ความเป็นมาของงานวิจัย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่เปิดให้เข้าและปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าชม ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อนำความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในองค์ประกอบแต่ละด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจมาประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งพบว่า การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่าการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ของนักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนั้นหากต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน ก็ควรมีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร่วมกับการพัฒนาการจัดการระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย และด้านต่างๆ ควบคู่กันไป